

EXIM BANK สนับสนุนทุนการศึกษาผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจโรงแรม ผ่านมูลนิธิจิตมณีของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา

EXIM BANK มอบทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์สหรัฐภายใต้โครงการ CSR ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิจิตมณี ซึ่งดำเนินการโดยโรงแรมจิตมณี ลูกค้าของ EXIM BANK เพื่อช่วยให้เยาวชนกัมพูชาที่มีฐานะยากจนและสนใจประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมได้รับโอกาสเข้าอบรมและฝึกอาชีพเป็นระยะเวลา 10 เดือน ก่อนจะจบออกไปประกอบอาชีพในโรงแรมต่างๆ ของกัมพูชาได้

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาให้แน่นแฟ้นในโอกาสเปิดสำนักงานผู้แทนของ EXIM BANK ในกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ของ EXIM BANK จึงเห็นชอบให้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนสำคัญร่วมกับพันธมิตร โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน CSR ของ EXIM BANK ในการพัฒนาชุมชนสำคัญให้ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้เครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากมูลนิธิจิตมณีภายใต้การดำเนินงานของโรงแรมจิตมณีในเมืองเสียมราฐ อันเป็นที่ตั้งของมรดกโลก ซึ่งดำเนินโครงการ CSR ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจโรงแรมอยู่แล้ว ในปี 2562 EXIM BANK จึงร่วมสมทบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับให้เยาวชนกัมพูชาที่ยากไร้และสนใจประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนและฝึกฝนทักษะด้านการโรงแรม ครอบคลุมการประกอบอาหาร งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานต้อนรับ งานรักษาความสะอาด งานซ่อมบำรุง และสปา รวมถึงทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้ชีวิต ผ่านโครงการด้านการศึกษาของมูลนิธิจิตมณี อันจะช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมาเยาวชนที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมและปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลา 10 เดือนจะได้งานในธุรกิจการบริการและการโรงแรมในกัมพูชา 100% มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอาชีพเลี้ยงตนเอง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจโรงแรมของกัมพูชา

ทั้งนี้ มูลนิธิจิตมณีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่นในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ด้วยรายได้ส่วนหนึ่งของโรงแรมจิตมณีและเงินบริจาคจากผู้มาพักและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ โดยไม่นำเงินบริจาคไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการบริหารจัดการมูลนิธิหรือค่าใช้จ่ายพนักงาน โรงแรมจิตมณีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด ส่วนเงินของมูลนิธิใช้สำหรับดำเนินงานใน 5 โครงการหลัก ประกอบด้วย 1) โครงการด้านการศึกษา 2) ศูนย์พัฒนาทางการเกษตร เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ สามารถผลิตและขายผลผลิตให้กับโรงแรมในเมืองเสียมราฐได้ 3) โครงการเงินกู้ปราศจากดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่น 4) โครงการดูแลสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล และ 5) โครงการน้ำสะอาด

“ในการทำหน้าที่ของ EXIM BANK ร่วมกับภาครัฐและเอกชนควบคู่ไปกับการเป็นกลไกสำคัญทางการเงินที่ช่วยขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย ได้แก่ การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสำคัญ โดยเฉพาะชุมชนที่ขาดแคลนโอกาส ครั้งนี้ EXIM BANK จึงขอเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในกัมพูชา เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อยอดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนา CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) อย่างยั่งยืน” นายพิศิษฐ์กล่าว

9 มีนาคม 2562

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร